



โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ระหว่างวันที่ 23 -24 มกราคม 2563

ณ โรงเรียนแก่ง "วิทย์สตาร์" อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถานาร" อำเภอแกลง จังหวัดระยอง



ความเป็นมา

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์รัฐสภาอยู่ระหว่างปิดการจัดแสดง เพื่อเตรียมการสำหรับจัดแสดง ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แต่การดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป กอปรกับยุทธศาสตร์ของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ จึงจัดโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาและรัฐธรรมนูญไปยังกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในรูปของการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของรัฐสภา ตลอดจนสิทธิเสรีภาพ หน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย และเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท และภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และพิพิธภัณฑ์รัฐสภาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนแกลง "วิทย์สถาวร" อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 200 คน



กิจกรรม

พิธีเปิด

นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง ประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ นายเชษฐา ทองยิ่ง ผู้บังคับบัญชาจากกลุ่มงาน พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน



กิจกรรมช่วงเช้า



รัฐธรรมนูญ หมายถึง (1) กฎหมายที่กำหนดโครงสร้างของประเทศ และ (2) รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน และได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการเมืองการปกครองของไทย รวมถึงรัฐธรรมนูญรัฐสภาและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมถึงแรงบันดาลใจในการศึกษาประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้วยังได้แนวทางการศึกษาต่อจากอาจารย์ด้วย

เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา รองศาสตราจารย์มานิต จุมปา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาการบรรยายพิเศษ เรื่อง "พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และการมีส่วนร่วมของประชาชน" ได้กล่าวถึงหลักสำคัญของคำว่า ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน



กิจกรรมช่วงบ่าย

เวลา 13.00 – 15.30 นาฬิกา ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย



ฐานที่ 1 รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในอดีต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน โดยการบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 - 7 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งนำสิ่งของจัดแสดงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไปจัดแสดงด้วย อาทิ แบบจำลองเมืองดุสิตธานี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เกมการเรียนรู้ต่าง ๆ

ฐานที่ 2 กำเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ

ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการกำเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งนำมาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย รวมทั้งนำเสนอกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เกมการเรียนรู้ต่าง ๆ



ฐานที่ 3 รัฐสภาไทย : องค์กรนิติบัญญัติ

ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติของประเทศ ได้แก่ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา องค์ประกอบและที่มาของรัฐสภา ตำแหน่งสำคัญในรัฐสภา รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมสภาของประเทศไทยในยุคต่าง ๆ โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ในการประชุมสภา (จำลอง) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไปจัดแสดงด้วย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เกมการเรียนรู้ต่าง ๆ



ฐานที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้ง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรม/เกมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดความสนใจและความเพลิดเพลิน



สรุปการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

เวลา 15.30 - 16.30 นาฬิกา มีการสรุปการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเฉลย พร้อมอธิบายเสริมความรู้ในใบงาน โดยวิทยากรกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จากนั้น นายเชษฐา ทองยี่ง ผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการได้ขอขอบคุณคณาจารย์ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้ตลอดโครงการ ตั้งแต่ภาคเช้าจนจบกิจกรรมในภาคบ่าย พร้อมกันนี้ ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบ Post-test และแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลโครงการต่อไป และเมื่อได้เวลาอันสมควร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ จึงได้กล่าวปิดโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามลำดับ



นอกจากนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเห็นว่า การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงบทบาท อำนาจและหน้าที่ของรัฐสภา ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การจัดนิทรรศการ และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เข้าใจง่าย และชัดเจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องการให้มีกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการแล้วยังได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย และการแนะแนวการศึกษาต่อจากท่านวิทยากรอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากให้มีเวลาในการจัดแสดงนิทรรศการมากกว่านี้ (บอร์ดนิทรรศการ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ในการได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาที่แล้ว





จัดทำโดย กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร. 02 244 2055 - 6